

เครือข่ายครูศาสตรมหาวิทาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือขอใ้ทบทวนปฏิทินสอบ ขอโอกาสสอบครูผู้ช่วยรอบใหม่

● นำเสนอเมื่อ 27 ธ.ค. 2560

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายศิริเทพ พรหมวงา
ประธานเครือข่ายครูศาสตรมหาวิทาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยว่า
ตอนนี้ได้ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องของทั้งหมด เพื่อให้ทบทวนปฏิทินการสอบ เพื่อให้พี่น้องชาวครุศาสตร์ปี5
ทั่วประเทศไทย ได้มีโอกาสในการสอบบรรจุครูผู้ช่วยปีนี้

โดยสาเหตุของการทบทวนและเลื่อนกำหนดการสอบครูผู้ช่วยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีดังนี้

1. นักศึกษาครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ทั่วประเทศหลายหมื่นคน ยังไม่สำเร็จการศึกษา
อาจกระทบภาคสังคมในวงกว้าง
2. หากให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 สามารถสอบได้จริงตามช่วงเวลาดังกล่าว
การทราบข่าวกระทันหัน บวกกับกำลังฝึกสอนเทอมสุดท้ายอย่างเข้ม
ต้องดูแลนักเรียนเพราะเป็นช่วงสอบปลายภาคที่ 1 และต้องทำวิจัยอย่างเข้มก่อนจบ ต้องทำเรื่องจบ
นักศึกษาครุศาสตร์ชั้นปีที่ 5 อาจไม่ทันเตรียมตัวและเสียโอกาสเพราะต้องกังวลในหลายๆ เรื่อง
3. หากอนุญาตให้นักศึกษาครุศาสตร์ชั้นปีที่ 5 สามารถสอบได้ก่อนในขณะที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา
อาจเกิดกรณีฟ้องร้องต่อศาลปกครองถึงความไม่ชอบธรรมของการออกเกณฑ์ โดย ก.ค.ศ. ซึ่งการบริหารงานบุคคล
การรับบุคคลเข้าทำงานต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
ซึ่งกลุ่มเครือข่ายได้รับข่าวนี้จากกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์จากภาคอีสาน
เตรียมความพร้อมในการยื่นฟ้องศาลปกครองไว้แล้ว อาจส่งผลต่อการสอบครูผู้ช่วยในภาพรวมได้
4. เห็นควรปรับปรุงหลักสูตรสอบบรรจุเข้ารับราชการครูไม่ให้ภาค ก มีเนื้อหาที่แน่นเกินไป
หรือเพิ่มจำนวนวันในการสอบ ภาค ก



ที่ ค.น.ศ.มร. พิเศษ / 2560

เครือข่ายนักศึกษาครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

25 ธันวาคม 2560

เรื่อง ขอให้ทบทวนและเลื่อนร่างกำหนดการสอบครูผู้ช่วย สพฐ 1/2561

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่ มีร่างกำหนดการสอบครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานออกเผยแพร่ตามเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีการกล่าวถึงการสอบครูผู้ช่วยรูปแบบใหม่ที่มีการดำเนินการสอบภาค ก. โดยส่วนกลาง . และสอบภาค ข โดย กศจ. โดยจะดำเนินการรับสมัครในช่วงเดือนมกราคม 2561 และทดสอบความรู้ในภาค ก. ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ตามเอกสารที่แนบ นักศึกษาราชภัฏทั้ง 42 สถาบันต่างวิตกกังวล เนื่องจากในช่วงดังกล่าวนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายยังอยู่ระหว่างการฝึกประสบการณ์อย่างเข้มข้น และยังไม่มีสำเร็จการศึกษา อันอาจส่งผลให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 42 แห่งและหมายรวมถึงนักศึกษาคณะครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอื่นๆอีก จำนวนหลายหมื่นรายต้องหมดสิทธิ์ในการสมัครเข้าสอบแข่งขันเพื่อรับราชการครูในปี 2561 ตามที่หวังและตั้งใจ เพราะการสอบเข้ารับราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการสอบครั้งใหญ่และมีอัตราการแข่งขันสูงมาก และโดยทั่วไปจัดสอบเพียงปีละ 1 ครั้ง หากนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปี 2561พลาดโอกาสในการสอบปีนี้ อาจจำต้องตงงานยาวถึง 1 ปีเต็ม เพราะจบมาทางสายครูและไม่มีส่วนราชการเปิดสอบครู เพราะในระหว่างที่ผ่านมากการรับราชการครูท้องถิ่นก็เพิ่งดำเนินการสอบเสร็จสิ้นปลายปี 2561 และขึ้นบัญชี 2 ปี การสอบครูสังกัดกรุงเทพมหานครก็ประกาศรับสมัครผ่านมาแล้ว นักศึกษาครุศาสตร์ที่กำลังสำเร็จการศึกษาต่างเฝ้ารอโอกาสในการที่จะได้สมัครสอบและสอบเข้ารับราชการครู และการปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการควรมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยคำนึงถึงผลผลิตของนักศึกษาครุศาสตร์ที่จบมาปีละหลายหมื่นคนใหม่ที่ยืนในสังคมด้วย ทางเครือข่ายได้พยายามสอบถามไปยังผู้เกี่ยวข้องหลายๆท่าน บางท่านให้ความเห็นว่า ก.ศ.ศ.อาจออกหลักเกณฑ์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5สามารถลงสมัครสอบในภาค ก.ได้ก่อน แต่ทางกลุ่มเครือข่ายเห็นว่าคงกระทำได้ยากเนื่องจาก การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการครู ตามหลักเกณฑ์การและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และหลักการบริหารงานบุคคล ต้องรับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น หาก ก.ศ.ศ.ออกหลักเกณฑ์ให้ผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาสามารถสมัครได้ อาจมีผู้ไม่หวังดีนำเรื่องดังกล่าวฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้และอาจส่งผลถึงการดำเนินการสอบในอนาคต ทางกลุ่มเครือข่ายจึงขอให้ท่านและผู้เกี่ยวข้องทบทวนปฏิทินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี 2561 โดยเลื่อน

รับเรื่องไว้แล้ว